





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 เมษายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ, sonthitalk, hfous, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผจก.สสส. และคณะผู้บริหาร สธ. ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจผู้ป่วยยาเสพติด ที่รับการรักษาที่มีมติบัญญัติ รพ.อุทัย และชุมชนล้อมรั้ว รพ.สต.ลุมพลี จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกล่าวว่า จ.พระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินงานเป็นผลสำเร็จอย่างดี โดยผู้ป่วยสีแดงมีผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในรพศ. และรพท. รวม 2 แห่ง ผู้ป่วยสีส้มมีมติบัญญัติ รพ.วังน้อย ให้การบำบัดระยะกลาง ผู้ป่วยสีเหลืองมีมติบัญญัติ รพ.อุทัย ให้การบำบัดระยะยาว ส่วนผู้ป่วยสีเขียวบำบัดโดยชุมชนล้อมรั้วซึ่งมีครบทุกอำเภอ รวม 43 แห่ง เตรียมขยายอีก 23 แห่ง และจัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติด 213 แห่ง ครอบคลุมทุกตำบล ตั้งแต่ปี 2566 - ปัจจุบัน คัดกรองผู้ป่วยทั้งหมด 4,380 ราย โดยปี 2566 มีผู้ป่วยสีเขียวสมัครใจบำบัดถึง 699 ราย มากเป็นอันดับ 7 ของประเทศ</p>	
<p><b>สถานชีวภิบาล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ไทยนิวส์, ผจก., สยามรัฐ, thereporters, hfous, thailandplus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดสถานชีวภิบาลต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 4 ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี มอบเกียรติบัตรการรับรองสถานชีวภิบาลในชุมชนและองค์การศาสนา และเกียรติบัตรขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการแก่พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยได้ปรับปรุงอาคารวิทยาลัยฯ ซึ่งเดิมเป็นสถานที่รักษาและพักฟื้นผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ มาเป็นสถานพักฟื้นให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวม 32 เตียง ภายใต้การขับเคลื่อนแบบบูรณาการของเขตสุขภาพที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>การปรับ ครม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, บ้านเมือง, thebetter, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวจะถูกปรับออกจาก รมว.สธ. ไปดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแทน ว่า ตนเชื่อมั่นในเรื่องที่ ปชช.มอบอำนาจให้ อำนาจปชช.ยิ่งใหญ่ที่สุด ถ้าได้มีโอกาสใช้อำนาจของปชช.มาทำงานให้ปชช. คือความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะฉะนั้นไม่มัวใจ โดยในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมามีผลงานทั้ง 13 นโยบาย คิกวิ้น 100 วันยกระดับ 30 บาทฯ ขับเคลื่อนได้ 12 จังหวัดตามแผน คก.พาหมอไปหาปชช.ทำแล้ว 40 จังหวัด บัตรปชช.ใบเดียวสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบที่มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุด ทั้งนี้ นโยบายของสธ. เป็นนโยบายที่นายกฯ แกลงต่อรัฐสภา กำหนดยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน หากใครมาเป็น รมต.ก็ต้องทำตามนโยบายที่แถลงไว้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวจะถูกปรับออกจาก รมว.สธ. ว่า ตนทำงานมีผลงานที่เห็น นับว่าเป็นเกรด A+ ได้ 80 คะแนนถูกตัดไป 20 คะแนน เพราะถูกนายกฯ ตาหนี คาดโทษว่าไม่สามารถควบคุมข้าราชการได้ จึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่นายกฯ อาจจะไม่ปลดออกจาก รมต. แต่ไม่ติดใจ เพราะผ่านอะไรมาเยอะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nation</p> <p>- โผตำแหน่งใน ครม.เริ่มนิ่ง โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.เริ่มมีลุ้นได้ต่อตัว เพราะกระแสในพรรคเรียกร้องให้เห็นแก่ความเสียสละของหมอชลน่าน ช่วงที่ยอมเอาตัวเข้าแลกในเกมเบียร์ตีลก้าวไกล ตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว พร้อมกระแสข่าวตำแหน่ง ครม.ที่มีการปรับใหม่ คาดว่าจะทุลแก้อ่า สุดสัปดาห์นี้ หรืออย่างช้าไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า</p>	
<p><b>เรียกร้อง ครม.เคร่งครัดกฎหมายเมาไม่ขับ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ตอบสัมภาษณ์กรณีข่าวชายซึ่งรทรมมาแล้วขับฝ่าด่านตำรวจ เป็นลูกชายของนายสันติ พร้อมพัฒน รมช.สธ. ว่า ยังไม่ได้อ่านข่าว เรื่องนี้ต้องมอง 2 มุม โดยใช้ภาวะวิกฤตมาเป็นแนวทางรณรงค์ขับไม้ตีไม้ ขับไม่ขับของสธ. นำมาใช้เป็นเป็นกรณีศึกษา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็ใครหรือลูกใครก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, amarintv, hfocus)</p> <p>- มูลนิธิเมาไม่ขับ แลกเปลี่ยนจากกรณีข่าวบุตรชาย รมต.ในคณะรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน เมาแล้วขับและฝ่าฝืนการจับกุมของตำรวจ โดยเรียกร้องไปยังนายกฯ และครม. ว่านโยบายเมาไม่ขับเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลที่ผ่านมายึดถือปฏิบัติ ไม่มีข้อยกเว้น เพราะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงบนท้องถนน หยุดคนเมาไม่ให้นำขับรถ เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิต ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและรมต.ทุกคน ตลอดจนบุคคลในครอบครัวต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นจะบอกให้ปชช.เคารพกฎหมายได้อย่างไร</p>	
<p><b>รพ.สวรรค์ประชารักษ์ไชน่หุ่นยนต์จัดยา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยรพ.สวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จ.นครสวรรค์ ได้ใช้ระบบหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาเร็ว ลดระยะเวลารอคอยรับยาถึง 6 เท่า จากเดิม 90 นาที เหลือไม่ถึง 15 นาที เกษขกรรมเวลาอธิบายวิธีใช้ยามากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการรักษาดีขึ้น และผู้รับบริการมีความพึงพอใจกว่าร้อยละ 90 สามารถนำไปขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ได้อย่างดี</p>	
<p><b>ความคืบหน้าเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วที่จ.ชลบุรี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, newtv, hfocus)</p> <p>- นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารมต. สธ. กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานผลิตน้ำแข็ง ใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่า ปชช.ยังมีความกังวลอยู่ จึงให้คำปรึกษาการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำแพทย์ ซึ่งได้ตั้งจุดคัดกรองอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน ทั้งนี้ ผลการตรวจอากาศบริเวณรอบโรงงานพบมีค่าแอมโมเนียอยู่ที่ 7.7 ถึง 1.9 ppm ซึ่งยังต่ำกว่าค่าที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพปชช. แต่กรมคร.จะยังคงเฝ้าระวัง ตรวจวัดค่าแอมโมเนียในอากาศเป็นระยะๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะลดลงต่อเนื่อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยความคืบหน้าเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วจากโรงงานน้ำแข็ง ในอ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่า ทีม SEHRT ของศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับปลัด สธ. และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสุขภาพของปชช. พบโรงงานน้ำแข็งได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตรวจสอบตัวอย่างน้ำแข็งที่ผลิตแล้วพบค่าความเป็นด่างสูง จึงแจ้งโรงงานให้ทำลายน้ำแข็งทั้งหมด และห้ามจำหน่าย โรงงานหยุดผลิตน้ำแข็งเป็นการชั่วคราวจนกว่าทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และตรวจสอบระบบการผลิตน้ำแข็งให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ จนท.ได้ใช้การสเปรย์น้ำเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของก๊าซพิษออกสู่ภายนอก ซึ่งน้ำที่ใช้สเปรย์ดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน จึงไม่มีการปนเปื้อนของสารแอมโมเนียที่ปนมากับน้ำไหลลงในแหล่งน้ำสาธารณะ ระบบประปา พร้อมขอให้ปชช.มั่นใจการใช้น้ำในครัวเรือนได้อย่างปลอดภัย</p>	
<p><b>ภัยร้อน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaipbs</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า อากาศร้อนมีผลโดยตรงกับสุขภาพจิต โดยเฉพาะ 6 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.คนที่มีโรคเรื้อรัง โรคประจำตัว 2.กลุ่มผู้ป่วยสมองเสื่อม 3.ผู้ที่มีความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจ 4.ผู้ป่วยจิตเวช 5.ผู้ป่วยตั้งครรภ์ และ6.ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด</p> <p>- นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำวิธีรับมือปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เกิดจากสภาพอากาศร้อน ดังนี้ 1.หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนสูง โดยเฉพาะเวลา 11.00-15.00 น. 2.ไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำเป็นเวลานาน 3.รู้จักจัดการอารมณ์และความเครียด 4.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 5.ทานอาหารที่ทำสุกใหม่ๆ หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อน หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หากมีโอกาสให้ออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง รวมถึงหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรมคร. แนะนำการป้องกันการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคลมร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ดังนี้ 1.ไม่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆ แต่ถ้าจำเป็นก็ต้องไม่สวมเสื้อผ้าชุดสีเข้ม 2.จิบน้ำสะอาดเป็นระยะ อย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน หรือดื่มเครื่องดื่มประเภทเกลือแร่ในกรณีเสียเหงื่อมาก 3.ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้สูงอายุไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน 4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่อากาศร้อนอบอ้าว อับ ถ่ายเทอากาศไม่ดี 5.ห้ามนั่งในรถที่จอดอยู่กลางแจ้งและไม่เปิดแอร์ เพราะอาจซื้อคนเสียชีวิตได้ภายใน 10-20 นาที หากพบผู้มีอาการฮีทสโตรก ให้นำตัวเข้าที่ร่ม ห้องที่มีความเย็น ดื่มน้ำมากๆ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้นอนราบ คลายเสื้อผ้าให้หลวม ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัว ร่วมกับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อน ถ้าผู้ป่วยหมดสติจับนอนตะแคงเพื่อไม่ให้โคนลิ้นอุดตันทางเดินหายใจ และรีบนำส่งโรงพยาบาล หรือโทรแจ้งสายด่วน 1669</p>	
<p><b>เตือนกินปลาน้ำจืดเสี่ยงโรคพยาธิ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, thereporters, thebangkokinsight, thailandplus)</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ โฆษกกรม คร. เตือน ปชช. เลี่ยงกินอาหารดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะเมนูที่ทำจากปลาน้ำจืด เกิดความกังวล เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นสาเหตุหลักโรคมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมแนะนำปลาที่ปรุงสุกด้วยความร้อน ล้างมือ ล้างผักให้สะอาดก่อนรับประทาน ถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และตรวจอุจจาระค้นหาไข่พยาธิปีละ 1 ครั้งทุกปี หากเริ่มมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องอืด อาหารไม่ย่อย จุกเสียดและรู้สึกแน่นท้องที่ได้ขยายโครงขวง มีอาการรู้สึกอกร้อนที่ผิวหนังหน้าท้องด้านขวาหรือที่หลัง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ</p>	
<p><b>เตือนปชช. อย่าซื้อยาCDS กิน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึง กรณีมีผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ คลอรีน ไดออกไซด์ โซลูชัน (CDS Chlorine Dioxide Solution) อ้างเป็นยาครอบจักรวาล รักษาได้สารพัดโรคให้บุตรชายที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีเพียง 7 วัน เสียชีวิตว่า อย.ไม่เคยอนุญาต CDS เป็นยา แต่อนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร และอนุญาตเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ชนิดที่ 2 พร้อมเตือน ปชช.อย่าหลงเชื่อซื้อมารับประทานโดยเด็ดขาด เพราะไม่ได้ช่วยให้โรครหายขาดได้ ยิ่งก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต</p>	
<p><b>แนะเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, thaipbs)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งปอดถือเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในไทย แต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ 17,222 ราย ผู้เสียชีวิตประมาณ 14,534 ราย เฉลี่ย 40 รายต่อวัน ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือการสัมผัสสารก่อมะเร็งมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่มือสอง การสัมผัสแร่ใยหิน การได้รับมลภาวะทางอากาศรวมทั้งฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น</p> <p>- ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะแรกมักจะไม่มีอาการ อาจทำให้การวินิจฉัยที่ล่าช้า โรคจึงลุกลามส่งผลให้การรักษาได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร และมีโอกาสการรักษาหายน้อย พร้อมแนะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสสารก่อมะเร็ง สวมหน้ากากป้องกันที่มีประสิทธิภาพขณะปฏิบัติงาน หรือขณะอยู่นอกอาคาร/บริเวณที่มีมลพิษสูง รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้ารับการตรวจคัดกรองโดยการเอกซเรย์ปอดเป็นประจำทุกปี</p>	
<p><b>ติดเชื้อไวรัสโรต้า หลังเล่นปาร์ตี้โพน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, amarin, ch7, brighttv)</p> <p>- นพ.รัฐพล เวทธรณบุรี นพ.สสจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ในช่วงสงกรานต์พบเด็กประมาณ 50 ราย เข้ารับการรักษาที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูธร และ รพ.เอกชน มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง มีไข้ เบื้องต้น จนท.สสจ.สุพรรณบุรีสอบสวนโรคพบเป็นกลุ่มไวรัสโรต้า คาดติดเชื้อจากการเล่นน้ำปาร์ตี้โพนและอุโมงค์น้ำ ที่งานสงกรานต์ บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี</p>	
<p><b>โบทีอกซ์รักษาช่วยระงับเหงื่อ-กลิ่นตัว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs</p> <p>- พญ.ศศธร สิงห์ทอง นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันโรคผิวหนัง เผยการฉีดโบทีอกซ์ลดเหงื่อเพื่อระงับกลิ่น สามารถช่วยได้จริง เนื่องจากโบทีอกซ์จะเข้าไปออกฤทธิ์ที่ต่อมเหงื่อบริเวณรักแร้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่เหงื่อค่อนข้างมาก หลังฉีดประมาณ 1 เดือนจะลดเหงื่อได้ระดับหนึ่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ทวีปอเมริกา เชนิโรไวรัสเลือดออกกระบาด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- WHO ภูมิภาคแพน อเมริกัน รายงานพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ปีนี้กว่า 2.1 ล้านคน ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าปีที่แล้วตลอดทั้งปี รวมถึงมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,800 คน โดยคาดจำนวนผู้ป่วยจริงน่าจะสูงถึง 5.1 ล้านคน และสาเหตุที่โรคแพร่ระบาดรุนแรงมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น และปรากฏการณ์เอล นีโญ</p>	
<p><b>คก.สินเชื่อ ให้อสม.กู้เงินคนละ 2 หมื่นบาท</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN</p> <p>- น.ส.อุรา ปราภวนตริ ประธาน อสม.และประธานชุมชนการเคหะขอนแก่น กล่าวเห็นด้วยกรณีรัฐบาลมีคก.สินเชื่อเงินด่วนคนดี ให้อสม. และออสส. เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการอุปโภคบริโภค แทนการกู้เงินนอกระบบ แต่อยากให้เพิ่มวงเงินกู้เป็น 50,000 บาท จากเดิม 20,000 บาท รวมทั้งกังวลเงื่อนไขที่ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี เพราะอสม.ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ รวมถึงเสนอเงินมาปนกับที่อสม.จ่ายแต่ละเดือน ขอให้เบิกมาใช้ก่อนได้ โดยไม่ต้องรอจนเสียชีวิต</p>	
<p><b>พีชกระท่อมวิจัยช่วยลดปวด-แก้อักเสบ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- รศ.ภก.ดร.ธงชัย สุขเสวต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ทำวิจัยเรื่องกระท่อม พบสารไมทราจินีน มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบและแก้ปวดในระดับปานกลางถึงค่อนข้างรุนแรงได้ อาจนำกระท่อมมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาแก้ปวด ที่มีสรรพคุณทางยาเทียบเท่ากับพาราเซตามอล และอาจมีฤทธิ์ในการรักษาโรค ได้แก่ ลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ลดอาการท้องเสีย ลดความอยากอาหาร ฤทธิ์ต้านปรสิตและเชื้อจุลชีพ ฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวล อาการซึมเศร้า โรคจิต และใช้ทดแทนหรือบำบัดอาการถอนยาจากการเสพติด เช่น แอลกอฮอล์ ฝิ่น เฮโรอีน หรือยาเสพติดชนิดอื่นๆ ทั้งนี้ ควรมีการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป</p>	
<p><b>กทม.สั่งเขตฯเร่งใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporters, hfocus)</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวเร่งรัดทุกเขตในกรุงเทพฯ ใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดูแลศูนย์เด็กเล็ก ผู้พิการ โดยมีงบประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งสะสมมาหลายปี ที่ผ่านมามีใช้กองทุนฯ ได้ไม่เยอะ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าแต่ละเขต ต้องใช้กองทุนอย่างน้อย 80% ของกรอบที่ได้ไป โดยเพิ่มในแง่การดูแลผู้ป่วยติดเตียง และปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก หรือผู้พิการ</p>	
<p><b>10 เทรนด์เทคโนโลยี ด้านสธ.ที่น่าจับตาปี 2024</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ฟิลิปส์ รวบรวม 10 เทรนด์เทคโนโลยีสาธารณสุขที่คาดว่าจะมาแรงในปี ค.ศ. 2024 ดังนี้ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงานอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) 2. การทำงานร่วมกันแบบเสมือนเพื่อจัดการกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากร และทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ 3. การวินิจฉัยแบบบูรณาการที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการ 4. ยกระดับการทำงานร่วมกัน 5. การตรวจจับความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆและการแทรกแซงโดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ 6. การใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ 7. เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยสร้างกิจวัตรประจำวันที่ดีต่อสุขภาพ 8. จัดการกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของไอทีด้านการดูแลสุขภาพ 9. การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของระบบสุขภาพด้านสาธารณสุขที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ10. ร่วมมือกันเพื่อลดผลกระทบด้านสาธารณสุขบนโลก</p>	
<p><b>การเร่งผลิตแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. บทความพิเศษ</p> <p>- นโยบายการเร่งผลิตแพทย์เพิ่มเข้าระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วประเทศของ สธ. กำลังดำเนินไปท่ามกลางความเห็นต่างของบุคลากรในวงการแพทย์ที่ภาครัฐจำเป็นต้องรับฟัง เพราะข้ออ้างดังที่สำคัญ คือ ไม่ตอบโจทย์สถานการณ์ปัญหาแพทย์ลาออก และการเร่งผลิตแพทย์รุ่นใหม่ที่เน้นปริมาณ อาจส่งผลกระทบต่อเชิงคุณภาพด้วย</p>	
<p><b>ดราม่าใบรับรองแพทย์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กสาว โพสต์ข้อความร้องเรียนแพทย์ รพ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยระบุชื่อ และเลขใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจากมีอาการเจ็บคอ มีเสมหะ น้ำมูกใส ไปรักษาคืนวันที่ 17 เม.ย. เวลา 23.45 น. เพราะกลัวว่าถ้าไปวันที่ 18 เม.ย. คนจะเยอะต้องรอนาน และขอให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์เพื่อไปทำงาน แต่แพทย์ไม่เขียนให้ ออกให้เฉพาะวันที่มาตรวจ จึงเกิดความไม่พอใจและกล่าวว่าแพทย์ไม่มีจรรยาบรรณ ทำให้มีเพจต่างๆ ไปแชร์ต่อ พร้อมอธิบายเหตุผลที่ไม่ควรมาห้องฉุกเฉิน หากไม่จำเป็นจริงๆ และการออกใบรับรองแพทย์ซึ่งต้องเขียนตามจริง ไม่เช่นนั้นจะมีความผิด โดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงต่อว่าผู้โพสต์จำนวนมาก จนลบโพสต์ไป โดยล่าสุดแพทย์ผู้ถูกกล่าวถึงได้แจ้งความเอาผิดกับผู้โพสต์แล้ว</p>	